

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM...

(Tiếp theo trang 1)

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tỉnh, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 với nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, đồng bộ. Triển khai các nhiệm vụ, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất phát triển, khơi thông các nguồn lực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức

thực hiện với quyết tâm chính trị cao, có lộ trình, bước đi vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm. Nhờ vậy, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,37%, cao hơn bình quân chung cả nước. Thu ngân sách với nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, đồng bộ. Triển khai các nhiệm vụ, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất phát triển, khơi thông các nguồn lực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức

mới. Tổng vốn đầu tư thu hút vào tỉnh tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đầu tư vào tỉnh có sự tăng trưởng vượt bậc, đạt trên 3 tỷ USD. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện có chiều sâu và thực chất. Quy hoạch tỉnh đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm chất lượng và tầm nhìn chiến lược. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được đẩy mạnh thực hiện. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được nâng lên; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường...
Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được trên các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên

nhân, phương hướng khắc phục trong năm 2024. Đánh giá, nhận xét của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, chân thành, khách quan, đa chiều nhằm tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu cao nhất là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2024.

Sau kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm trên cơ sở kết quả công việc được giao, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách.

TIẾP TỤC XÂY DỰNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục làm tốt công tác cải cách thể chế, tập trung sửa đổi luật, các chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành tư pháp đáp ứng điều kiện thực tế. Tập trung xây dựng, bảo đảm tiến độ, bảo đảm chất lượng công tác thi hành pháp luật, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

CÁN BỘ, HỘI VIÊN PHỤ NỮ HUYỆN VŨ THƯ Tham gia 42 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 25/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, các cấp hội phụ nữ huyện Vũ Thư đã có nhiều sáng tạo trong đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội để vận động, thu hút hội viên tham gia. Các cấp hội đã giới thiệu hội viên ưu tú để các tổ chức đảng xem xét, kết nạp mới 26 đảng viên. Hội LHPN các cấp đã xây dựng, duy trì 95 mô hình phân loại rác thải tại nguồn, 61 đoạn đường, đoạn sông tự quản tổng chiều dài hơn 50km; 70 mô hình "biển rác thải thành tiền"; tham gia 42 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện đã huy động trên 400 triệu đồng, xây dựng, sửa chữa 23 ngôi nhà mái âm tỉnh thương, trao 14,6 tấn gạo, gần 9.000 cây giống, 165 con giống, 925kg phân bón giúp phụ nữ, hộ nghèo ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Nhờ đó, có 146 hộ hội viên đã vươn lên thoát nghèo, cận nghèo.

Năm 2024, các cấp hội phụ nữ huyện Vũ Thư thực hiện chủ đề do Trung ương Hội phát động "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội"; tập trung nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt đổi mới, tham gia công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, xây dựng mới các mô hình "nhà sạch, vườn đẹp", tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, 16 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh; 11 tập thể, cá nhân được UBND huyện, Hội LHPN huyện biểu dương, khen thưởng.

QUYNH LŨU

Truyền thông giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

Sáng ngày 25/12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với Trạm Y tế, Đoàn Thanh niên xã, Trường THCS Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) tổ chức hội nghị truyền thông giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh Trường THCS Quỳnh Hồng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12.

Tham gia buổi truyền thông, các em học sinh được cán bộ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh chia sẻ, cung cấp nhiều kiến thức về giới tính, tâm sinh lý tuổi dậy thì, nguyên nhân và tác hại của dậy thì sớm; kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục; tác hại của việc mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Quỳnh Hồng trao tặng 5 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiếm nghèo.

NGH HOANG

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

Sáng ngày 25/12, tại Trường THPT Bắc Đông Quan, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho gần 2.000 học sinh và cán bộ, giáo viên.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phổ biến những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, xử lý những tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông. HEAD Honda Hưng Thịnh hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh toàn trường.

Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, qua đó từng bước hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

LAN PHƯƠNG

THỨC ĐẨY THÀNH LẬP MỚI...

(Tiếp theo trang 1)

thống nhất. Ngoài quỹ trung ương hiện nay có tổng vốn hoạt động 1.000 tỷ đồng, đến ngày 30/9/2023 tổng số vốn hoạt động của 50 quỹ địa phương là 2.596 tỷ đồng, trong đó 27/50 quỹ có vốn hoạt động dưới mức quy định của Nghị định số 45 (20 tỷ đồng). Thực hiện Nghị định số 45, đến nay 11/50 quỹ đã thành lập có quyết định điều

chính hoặc giải thể để thành lập quỹ; 39 tỉnh, thành phố chưa tổ chức sắp xếp lại hoạt động của quỹ theo quy định tại Nghị định số 45. 13 tỉnh, thành phố chưa thành lập quỹ trước thời điểm Nghị định số 45 có hiệu lực đến nay mới có 1 tỉnh thành lập quỹ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá

trình tổ chức, sắp xếp lại hoạt động quỹ theo Nghị định số 45; thực trạng tại các địa phương chưa thành lập quỹ; chia sẻ kinh nghiệm của các quỹ đã tổ chức sắp xếp lại hoạt động.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khẳng định: Quỹ hỗ trợ phát triển HTX là công cụ tài chính của nhà nước để hỗ trợ cho kinh tế tập thể, HTX phát triển; là nguồn lực quan trọng để Liên minh HTX Việt Nam, liên minh HTX cấp tỉnh sử dụng

hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn. Đồng chí đề nghị liên minh HTX các tỉnh, thành phố rà soát, điều chỉnh kế hoạch chi tiết thực hiện Nghị định số 45. Đối với các tỉnh, thành phố đã có quyết định thành lập hoặc tổ chức, sắp xếp lại, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện điều lệ, quy chế, quy trình, quy định về tổ chức, quản trị hoạt động trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành, sớm

đưa quỹ vào hoạt động theo cơ chế mới. Các tỉnh, thành phố còn lại chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất UBND cấp tỉnh sớm ban hành quyết định thành lập mới hoặc tổ chức sắp xếp lại hoạt động, bổ sung nội dung điều lệ bảo đảm tối thiểu 20 tỷ đồng/quỹ. Liên minh HTX Việt Nam đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số quy định bảo đảm quỹ hỗ trợ phát triển HTX hoạt động thuận lợi, hiệu quả.

Quản lý chặt chẽ hoạt động liên kết giáo dục trong trường học

Những năm qua, hoạt động liên kết giáo dục có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã từng bước mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc phối hợp liên kết giáo dục vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trước thực trạng đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có những hướng dẫn tạm thời để thực hiện chương trình tăng cường tiếng Anh trong trường phổ thông.

Hoạt động liên kết giáo dục được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh và đem lại hiệu quả tích cực, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của người học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt là đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng học môn Tiếng Anh. Những năm gần đây, chất lượng bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của Thái Bình có sự cải thiện đáng kể. Số lượng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được miễn thi ngoại ngữ ngày càng tăng. Theo thống kê, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh có 368 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ, trong đó có 275 thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh, 92 thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung và 1 thí sinh có chứng chỉ tiếng Nhật phù hợp với tiêu chuẩn được miễn thi ngoại ngữ. Bên cạnh đó, nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trong toàn tỉnh đã liên kết với các trung tâm dạy ngoại ngữ để tổ chức các tiết học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài theo hình thức xã hội hóa nhằm giúp các em được học với người bản địa, tiếp cận phương pháp học tập mới, góp phần nâng cao chất lượng dạy



Những tiết học có giáo viên nước ngoài sẽ góp phần nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh.

và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động liên kết giáo dục, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều phụ huynh lo lắng và không đồng tình, chưa thống nhất với cách tổ chức chương trình liên kết, việc lựa chọn đơn vị liên kết dạy tiếng Anh trong nhà trường, nhất là ở lứa tuổi mầm non và tiểu học. Chị Nguyễn Thị Bình, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Gia đình tôi rất ủng hộ

việc triển khai dạy tiếng Anh với người nước ngoài trong trường học, tuy nhiên điều tôi lo ngại là về chất lượng dạy liên kết. Nhà trường phối hợp liên kết dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài nhưng học sinh và phụ huynh không được lựa chọn trung tâm cũng như giáo viên mà trường liên kết. Thời gian trước đây, khi Sở Giáo dục và Đào tạo chưa có công văn tạm dừng việc dạy liên kết, con tôi được học với giáo viên nước ngoài tại trường với thời lượng 1 tiết/tuần. Buổi đầu học con khá thích thú

nhưng sau đó con nói do lớp đông nên thầy giáo nước ngoài không tương tác được với tất cả học sinh, chất lượng tiết học giảm hẳn. Thực tế khi phụ huynh không được cung cấp thông tin cụ thể về năng lực, tiêu chuẩn của giáo viên các trung tâm thì việc lo ngại về chất lượng, hiệu quả dạy và học là có cơ sở. Với sĩ số vài chục học sinh một lớp, năng lực học ngoại ngữ của các em không đồng nhau, trong một tiết học với giáo viên nước ngoài sẽ chỉ có một số lượng rất ít học sinh có thể phát huy khả năng

DẶNG ANH

Nhiều bệnh nhân được cứu sống nhờ chỉ viện kỹ thuật kịp thời

Cùng với công tác vận chuyển cấp cứu, Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác chỉ viện kỹ thuật cho tuyến dưới. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân nặng được phẫu thuật tại chỗ, cứu sống kịp thời.

20 giờ 40 phút ngày 6/11/2023, cuộc điện thoại từ Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn (Thái Thụy) tới Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình thông báo có bệnh nhân bị vết thương thấu ngực. Bằng kinh nghiệm làm việc lâu năm, cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm nhận định thời điểm hiện tại không đủ các điều kiện để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, phải chỉ viện kỹ thuật ngoại khoa để hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân tại chỗ. Ngay sau đó, Trung tâm đã gọi chỉ viện kỹ thuật cấp cứu phẫu thuật lồng ngực, gây mê, huyết học truyền máu

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và lập tức lên đường. Đến nơi, bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật và truyền máu. Sau sự nỗ lực của các bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời. Bệnh nhân được Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục điều trị.

Điều dưỡng Đàm Thị Thùy Linh, Trưởng tâm Cấp cứu 115 Thái Bình chia sẻ: Tôi từng tham gia cấp cứu nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch phải phẫu thuật tại chỗ, trong đó có bệnh nhân với vết thương thấu ngực. Tình trạng bệnh nhân lúc đó rất nguy kịch, sự sống mong manh. Không chỉ mất máu, bệnh nhân còn trụy mạch phải đặt ống nội khí quản. Cùng với các bác sĩ, tôi đã tham gia hồi sức cấp cứu, truyền máu, hỗ trợ cấp cứu phẫu thuật. Tình trạng bệnh nhân lúc

ấy rất nặng, mong muốn lớn nhất của chúng tôi là cứu sống, giúp họ vượt qua cơn nguy kịch. Khi bệnh nhân ổn định, mọi sự nỗ lực của các bác sĩ, nhân viên như vợ òa vì hạnh phúc.

Ngoài chỉ viện kỹ thuật, thực hiện cấp cứu, phẫu thuật tại chỗ ca vết thương thấu ngực, Trung tâm còn phối hợp thực hiện cấp cứu, phẫu thuật kịp thời cho các trường hợp chấn thương ngoài tử cung, sơ sinh non tháng. Trong tháng 11/2023, Trung tâm đã cùng Bệnh viện Nhi Thái Bình hỗ trợ chỉ viện kỹ thuật trường hợp song thai non tháng tại huyện Tiền Hải. Ngay sau khi nắm được thông tin, các kíp đã xuống cơ sở, xử trí đặt nội khí quản, nuôi dưỡng các bé sinh non 28 tuần tuổi và vận chuyển lên Bệnh viện Nhi Thái Bình an toàn.

Ông Ninh Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình cho biết: Ngay

khí tiếp nhận thông tin có bệnh nhân vận chuyển cấp cứu, cán bộ phòng điều hành sẽ khai thác và phân loại thông tin. Tùy theo tình trạng người bệnh, Trung tâm sẽ bố trí các kíp đi cấp cứu hoặc phối hợp chỉ viện kỹ thuật. Các chuyên ngành phối hợp chỉ viện kỹ thuật với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Nhi Thái Bình chủ yếu là ngoại khoa, nhi khoa, sản khoa và hồi sức tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chỉ viện kỹ thuật cũng còn gặp một số khó khăn do cơ sở vật chất ở nơi phẫu thuật tại chỗ chưa bảo đảm, trang thiết bị còn thiếu thốn. Công tác vô khuẩn còn hạn chế do trạm không có phòng phẫu thuật riêng. Tại nhiều trạm không có máy hút dịch, đèn phẫu thuật... có lúc phải dùng thêm cả đèn pin soi sáng. Khó khăn là vậy song trong tình huống cấp bách, nếu không phẫu thuật bệnh nhân sẽ tử vong. Vì vậy, các bác sĩ phải cố gắng, nỗ lực hết mình vì sự sống của người bệnh.

Hiện nay, việc phối hợp chỉ viện kỹ thuật giữa các đơn vị ngày càng chuyên nghiệp, đạt

hiệu quả cao do đã tích lũy được kinh nghiệm từ thực tiễn trong thời gian dài. Qua thống kê, từ đầu năm 2023 đến ngày 19/12, Trung tâm đã phối hợp chỉ viện kỹ thuật 17 ca. Hầu hết là các ca bệnh nặng, phải xử trí, phẫu thuật tại chỗ, nếu chuyển cấp cứu lên tuyến trên nguy bệnh nhân có thể tử vong. Với những

nỗ lực cứu sống người bệnh tại cơ sở, Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình đã nhiều lần được Bộ Y tế, UBND tỉnh, ngành y tế khen thưởng. Đó cũng là động lực để cán bộ, nhân viên Trung tâm vượt khó, thêm gắn bó với nghề.

Ông Ninh Ngọc Toàn cho biết thêm: Thời gian tới, song

HOÀNG LANH



Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bị vết thương thấu ngực.